



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน

ฉบับประจำวันที 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2551 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## สทศ.จับมือจุฬาฯร่วมผลักดันแนวคิด สร้างข่ายคุณธรรมระดับอุดมศึกษา

นายอรรณ จันทวานิช เลขาธิการสภาการศึกษา เปิดเผยว่า ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบันคือมนุษย์กำลังสนใจสิ่งที่อยู่นอกตัว หรือสิ่งที่เป็นรูปธรรม ทั้งสิ่งที่เป็นนามธรรม แนวคิด และการตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาระบบการเรียนรู้ เพื่อยกระดับจิตสำนึกของมนุษย์ หรือ "จิตตปัญญาศึกษา" ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการทัศน์ใหม่ การปลูกฝังความตระหนักรู้ ความเมตตา จิตสำนึกต่อส่วนรวม และการพัฒนาจิตและฝึกปฏิบัติ จนผู้เรียนเกิดปัญญาที่แท้จริง จึงเกิดการเคลื่อนไหวที่จะผลักดันแนวคิด และระบบการเรียนรู้ขึ้นในสังคมไทย ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถือว่าเป็นสถาบันที่มีความสำคัญในการผลิตครู และเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันแนวคิด และกระบวนการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาศึกษาให้เกิดขึ้นในสังคมไทย และจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้นำระดับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยจะต้องเข้าใจแนวคิด และกระบวนการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาศึกษา เพื่อผลักดันการพัฒนาผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่จะทำหน้าที่ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในเชิงจิตตปัญญา และสร้างกลุ่มคนที่จะเป็นผู้ออกกระแสร่วมต้น และจุดประกายให้กระบวนการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาศึกษาขยายตัวไปเป็นเครือข่ายอย่างกว้างขวาง และเกิดความเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยขึ้นได้ต่อไป

นายอรรณกล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สทศ.) และคณะกรรมาธิการจุฬาฯ จึงร่วมกันจัดโครงการขับเคลื่อนเครือข่ายคุณธรรมในระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษา : การอบรมภาวะผู้นำทางจิตตปัญญาศึกษาสู่มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างเครือข่ายคุณธรรมในระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษา เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยให้เรียนรู้ถึงกระบวนการเรียนรู้จิตตปัญญาศึกษา ที่จะช่วยให้เกิดความเข้าใจในตนเอง และเห็นความเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกันของชีวิตกับสังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเพื่อเรียนรู้การปรับใช้วิธีการทางจิตตปัญญาในสาขาวิทยาการต่างๆ ในระดับอุดมศึกษา อีกทั้ง ร่วมกันเป็นเครือข่ายผลักดันให้เกิดการพัฒนาจิตตปัญญาศึกษาในสังคมไทย โดยดำเนินการระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-กันยายน กับกลุ่มเป้าหมายระดับอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดีคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 80 คน

"ผลการดำเนินโครงการดังกล่าว คาดว่าจะเกิดเครือข่ายคุณธรรมในระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เป็นระดับผู้บริหาร เป็นผู้นำสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงขับเคลื่อนเครือข่ายคุณธรรม ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้แนวคิด

การพัฒนา โดยการเรียนรู้ถึงกระบวนการเรียนรู้ที่ช่วยให้เกิดความเข้าใจในตนเอง ยกระดับตนเองไปสู่ผู้นำที่แท้จริงทางด้านจิตตปัญญาศึกษา ด้วยการพัฒนาจากภายในและเห็นความเชื่อมโยงกับชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อม และเกิด "ทีมเรียนรู้" ซึ่งจะเป็นเมล็ดพันธุ์ในการเกิดองค์กรเรียนรู้ และชุมชนการเรียนรู้ต่อไป" นายอำรุงกล่าว

หน้า 23